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Hnífsdalur 5. nóvember 2019 

 

Efni: Félagsheimilið í Hnífsdal 

Á fundi hverfisráðs Hnífsdals þann 4. nóvember sl. var rætt um ástand félagsheimilisins í Hnífsdal. 

Hverfisráðið nýtti hluta af framkvæmdafé sínu árið 2015 til að gera úttekt á félagsheimilinu, sú úttekt 

liggur fyrir. Lítið sem ekkert viðhald hefur átt sér stað eins og lagt var upp með. 

Stjórnin leggur til að Ísafjarðarbær ræði við Tinda um möguleika á því að þeir taki að sér endurbætur 

á húsinu gegn greiðslu. 
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